

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว. ๑๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อสมท.)

เรียน กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/๑๖๓๑๗
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนมาก ที่ กท ๐๑๐๐/๑๕๗๔
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามที่ได้อินยอมมติคณะรัฐมนตรีให้สิทธิพิเศษแก่สำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยกำหนดให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดที่มีความประสงค์
จะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ติดต่อจ้างจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกก่อน หากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่สามารถรับได้
จึงให้ดำเนินการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเห็นควรให้ยกเลิมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เกี่ยวกับเรื่องการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ และกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใหม่ เป็นสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ และกระทรวงกลาโหมได้เสนอ
ความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

๑. ประเด็นอภิปราย

๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ เป็นการปรับปรุงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งจากการได้รับบริการที่ดี อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการจ้างอยู่เช่นเดิม ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว

๑.๒ ปัจจุบันส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้มีการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชนมากขึ้นทำให้มีความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจึงควรปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชน

๒. มติคณะกรรมาธิการอื่นกรองฯ

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเห็นควรให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ เกี่ยวกับเรื่องการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใหม่ เป็นสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ อนุมัติตามมติคณะกรรมาธิการอื่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ สุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๗๑๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๑๔๔๖

หมายเหตุ รัฐ-มท. จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการทราบด้วย



16 กันยายน 2546

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อสมศ.)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 26 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 ให้สิทธิพิเศษ
แก่สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยกำหนดให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใดที่มีความประสงค์จะจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ติดต่อจ้างจากสำนักงาน
รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก่อน หากสำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่สามารถรับได้ จึงให้ดำเนินการจ้างคนกระเปาะสำนักนายกรัฐมนตรี
จำด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 นั้น

กระทรวงการคลังได้รับรายงานจากกรมบัญชีกลางว่า คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษ
ของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาสิทธิพิเศษของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2545 และครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 รวม 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิพิเศษฯ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2546 โดยม
ีความเห็นว่า เห็นควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากหลักการการให้สิทธิ
พิเศษแก่สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่ชัดเจน ทำให้ส่วนราชการ
บางแห่งมีการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสับสน
และไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ใช้มาเป็น
เวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงให้เกิดความชัดเจน รัดกุม เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น
และให้เกิดการแข่งขันทางด้านบริการที่ดี และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม โดยให้ส่วนราชการ

และ...

และรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเลือกใช้บริการที่ดีและไม่เป็นภาระกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขจัดปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจาก อผศ. ไม่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค จึงมีมติให้ยกเลิกรมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 และกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใหม่ เป็นสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ดังนี้

“ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประสงค์จะจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้ดำเนินการจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ”

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาสหสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก,



(สุชาติ เศรษฐมาลินี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการพัสดุภาครัฐ

โทร. 0 2273 9673

โทรสาร 0 2271 1049

ความตกลง

ที่ กท ๐๑๐๐/๑๖๗๖



กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนการให้สิทธิพิเศษในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๓๘๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางประกอบคำชี้แจง

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงาน
และรัฐวิสาหกิจ ขอให้คณะกรรมการพิจารณายกเลิกมติคณะกรรมการ และกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษ
ในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใหม่ เป็นสิทธิพิเศษประเภท
ไม่บังคับ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

กระทรวงกลาโหม พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินกิจการของสำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจำการ ให้มีงานทำตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ฯ มิได้มุ่งหวังผลกำไรมาแบ่งปันกัน
เช่นภาคเอกชน จึงเห็นสมควรคงไว้ซึ่งมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ให้สิทธิพิเศษแก่
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต่อไป แต่หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ขอให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับความเร่งด่วนแรก ดังรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำนักงานรักษาความปลอดภัย

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

โทร ๐ ๒๒๔๔๗ ๐๗๓๗